

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

khả quan; tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt kế hoạch đề ra. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả các huyện, thành phố đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, thành phố; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, phân tích, đánh giá kỹ các nguyên nhân, những chỉ tiêu chưa đạt và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị

các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền và các ngành cần chú ý các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra đối chiếu với kết quả ngành, địa phương mình đã đạt được, những nội dung nào chưa đạt, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện sát thực, hiệu quả hơn. Cùng với việc rà soát các mục tiêu nghị quyết đại hội cần quán triệt thường xuyên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cập nhật tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra để cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp sát thực và khả thi ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Từng ngành cần rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của ngành mình

để kiểm điểm việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, là cơ sở để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Các ngành nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với ngành, lĩnh vực mình quản lý. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và đoàn thể các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, triệt để thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư để thu hút nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Quán triệt và thực hiện thật tốt phương châm cấp ủy, tổ chức đảng giữ vai trò chủ đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, trên cơ

sở phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên. Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, giải quyết nhu cầu của các địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao các ngành nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trả lời các kiến nghị của các địa phương. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương căn cứ kiến nghị, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách và điều chỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư hiện có, nhất là trong đầu tư xây dựng nông thôn mới. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp, trong đó định hướng rõ nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; trả lời ý kiến, kiến nghị của các địa phương; chuẩn bị báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ phục

vụ hội nghị kiểm điểm vào cuối quý III/2018. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tiếp tục thực hiện dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình theo Thông báo Kết luận số 193-TB/TU ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Căn cứ tình hình thực tiễn, đề xuất của chủ đầu tư, UBND thành phố Thái Bình, báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giữ nguyên cơ chế, chính sách đến bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân ở nhà tập thể cũng như ở nhà ở dưới mặt đất theo cơ chế Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong thực hiện dự án theo phương án Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất tại hội nghị. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận một số nội dung công tác cần bộ.

CHẤN CHÍNH... (Tiếp theo trang 1)

tại tất cả các trạm nạp LPG vào chai, kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai, việc thực hiện các quy định về đo lường chất lượng, niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết... Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thương nhân và người tiêu dùng. Đồng chí yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra cần phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng chống chéo, trùng lặp, không làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động kinh doanh bình thường của thương nhân và doanh nghiệp.

TIỀN HẢI... (Tiếp theo trang 1)

gây quỹ. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng của cả nhân dân trong thôn, nhiều người đã trực tiếp mang các loại vỏ chai nhựa, vỏ lon, chai bia, giấy, sắt, nhựa... đến để ủng hộ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên và người dân về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển trong mùa du lịch. Thông qua chương trình tạo sự lan tỏa, tình nhân văn, hành động đẹp của các bạn trẻ nhằm chia sẻ một phần khó khăn với trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

THÀNH PHỐ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

6 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố Thái Bình tiếp 448 lượt người tại bộ phận tiếp công dân, với 88 vụ việc; tiếp nhận 108 đơn, trong đó 5 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố; còn lại là kiến nghị, phản ánh thuộc các phòng, ban, các xã, phường. Nội dung đơn chủ yếu về tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Đến nay, đã giải quyết xong 72/103 đơn kiến nghị, phản ánh, 3/5 đơn khiếu nại, tố cáo. Các đơn còn lại mới phát sinh, đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Để nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, thời gian tới, thành phố tiếp tục duy trì nền nếp công tác tiếp công dân; rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, phức tạp ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân cho cán bộ cơ sở.

ĐỨC DUNG

Tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới

(baotintuc.vn) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nắng nóng gay gắt kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong mấy ngày gần đây khiến tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới trong ngày 2/7. Do đó, EVN tiếp tục khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Theo EVN, cách đây gần nửa tháng, Tập đoàn đã công bố số liệu tiêu thụ điện toàn quốc và miền Bắc vào ngày 22/6 đạt cao nhất từ đầu năm và vượt đỉnh năm 2017. Tuy nhiên, với diễn biến thời tiết nắng nóng còn gay gắt hơn trong những ngày đầu tháng 7 ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mức độ tiêu thụ điện của miền Bắc vào ngày 2/7 đã vượt mức ngày 22/6 và đạt đỉnh mới.

Cụ thể, ngày 2/7, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện miền Bắc đạt 16.665MW, sản lượng tiêu thụ của phía Bắc cũng lên tới gần 345 triệu kWh. Các số liệu này đều là cao nhất từ trước đến nay và cho thấy đã tăng khoảng 12% so với mức đỉnh của năm 2017. Ngay tại Thủ đô Hà Nội, đợt nắng nóng này làm mức độ tiêu thụ điện của toàn thành phố cũng đạt mức đỉnh mới với công suất phụ tải đỉnh ngày 2/7 là 3.987MW và sản lượng tiêu thụ điện của toàn thành phố Hà Nội ngày 2/7 là 79,3 triệu kWh. Như vậy, tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài như vừa qua dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu

do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao dẫn đến nguy cơ dây tải tiêu thụ và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, diễn biến thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè, vì vậy EVN khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân cần tiếp tục triệt để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện, bình đun nước nóng...); đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý chỉ nên đặt ở mức 26°C lên



để vừa bảo đảm tiết kiệm điện cho khách hàng vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện đồng thời cũng hạn chế tình trạng hòa đơn tiền điện tăng đột biến.

Bác sĩ hướng dẫn cách phòng, chống sốc nhiệt vì nắng nóng

(nhandan.com.vn) Hạn chế ra ngoài đường vào giờ nóng gay gắt cao điểm, uống nhiều nước, không ở trong môi trường điều hòa quá lạnh để gây sốc nhiệt, trang bị đầy đủ cho bản thân để tránh nắng khi phải ra ngoài đường... là những khuyến cáo mà các bác sĩ khuyến người dân trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm kéo dài thời gian qua.

Nguy cơ tử vong vì say nắng

Thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm tăng cao bất thường mấy ngày qua khiến nhiều người bị suy kiệt sức khỏe, có thể gây nên tình trạng sốc nhiệt, trụy mạch, tổn thương não với mọi người, nhất là đối tượng người già, trẻ nhỏ hoặc người có công việc phải ra ngoài đường nhiều.

Bác sĩ Trần Thu Thủy, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bệnh liên quan tới nắng nóng, ra mồ hôi nhiều mà không được bù nước đầy đủ có thể dẫn tới mất nước và chuột rút, trong khi cơ thể không thải đủ nhiệt sẽ dẫn tới suy kiệt vì nóng, thậm chí là say nắng cần cấp cứu. Chuột rút, kiệt sức vì nóng hay say nắng thường xuất hiện ở trẻ lớn tham gia hoạt động thể lực kéo dài dưới nắng nóng, ví dụ trong giờ chơi thể thao. Với trẻ nhỏ, bệnh chủ yếu liên quan tới nắng nóng là mất nước.

Say nắng là căn bệnh nghiêm trọng nhất do nắng nóng. Bệnh xuất hiện khi cơ thể không còn khả năng kiểm soát nhiệt độ: thân nhiệt gia tăng nhanh chóng, ra mồ hôi không đủ để giải tỏa nhiệt, cơ thể không thể tự làm mát. Thân nhiệt có thể lên tới 39,5°C hoặc cao hơn trong vòng 10 - 15 phút.

Bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Say nắng (hay còn gọi là sốc nhiệt) là tình trạng cấp cứu, có thể giết hoặc gây tổn hại cho não và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Say nắng có thể dẫn tới tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn nếu không được điều trị cấp cứu kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo say nắng gồm thân nhiệt lên cao (trên 39,5°C); da nóng, đỏ và khô (không ra mồ hôi); mạch nhanh, mạnh; đầu đau nhức nhói; chóng mặt; buồn nôn; mất ý thức. Đặc biệt, nắng nóng khiến bệnh nhân đột quỵ dễ tử vong nhất. PGS, TS Mai Duy Tôn, Khoa Cấp cứu, Bệnh



Người già, trẻ nhỏ nhập viện liên tục vì nắng nóng.

viện Bạch Mai cho biết, mỗi ngày, có khoảng trên 30 ca đột quỵ nặng vào bệnh viện tuyến cuối như Bạch Mai. Trung bình mỗi tháng, Khoa Cấp cứu tiếp nhận trên 1.000 ca. Tuy nhiên, đáng buồn là chỉ 5% trong số này đến sớm để được cứu sống và không để lại di chứng. "Vào mùa nắng các biểu hiện của bệnh đột quỵ thường rất dễ bị nhầm lẫn bởi các cơn say nắng, trúng gió... cho nên rất khó để chẩn đoán chính xác và cấp cứu kịp thời. Điều này khiến bệnh nhân bị bỏ qua thời gian

vàng để cứu sống là 5 giờ đầu" - PGS, TS Mai Duy Tôn cho biết. Với trẻ nhỏ, bác sĩ Trần Thu Thủy cho biết, nguy cơ mắc bệnh do nắng nóng tăng cao ở các nhóm trẻ dưới 4 tuổi, trẻ bị bệnh cấp tính, đặc biệt là sốt và bệnh đường tiêu hóa, trẻ vận động quá nhiều, trẻ đang dùng các loại thuốc làm giảm khả năng điều hòa nhiệt của cơ thể (ví dụ thuốc kháng histamin chống dị ứng, thuốc lợi tiểu hay thuốc điều trị bệnh tâm thần), trẻ từng có tiền sử bị bệnh liên quan tới nắng nóng.

Để chủ động phòng bệnh mùa nắng nóng, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:

- Hạn chế đi ra ngoài đường, ngoài trời nắng khi không thật cần thiết. Nếu bắt buộc phải đi ra đường, ngoài trời nắng thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang... chống nắng.
- Uống nhiều nước, đặc biệt là những người lao động ngoài trời, mất nước nhiều nên uống bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng, nước pha Oresol..., tuy nhiên không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh để gây viêm họng.
- Không để nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp; không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người.
- Thực hiện ăn chín, uống chín; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường dinh dưỡng, ăn thêm hoa quả để bảo đảm đủ vitamin, tăng cường sử dụng các kháng của cơ thể.
- Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.
- Thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế, sàn nhà, đồ chơi trẻ em, dụng cụ học tập... bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
- Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

Chủ động phòng, chống suy kiệt vì nắng nóng

PGS, TS Mai Duy Tôn chia sẻ thêm, khi trời nắng nóng, đối tượng bị đột quỵ có thể là bất cứ ai từ người trẻ cho đến người cao tuổi, đặc biệt là những người có các bệnh về huyết áp cao, tim mạch, béo phì và những người phải làm việc dưới trời nắng trong thời gian dài. "Khi thấy có những dấu hiệu say nắng, ngoài tìm cách hạ thân nhiệt bằng bất cứ biện pháp nào, ví dụ dùng vòi nước mát hay xô nước mát dội lên người, dùng khăn ướt lau người... chúng ta cần phải theo dõi thân nhiệt và tiếp tục các biện pháp làm mát cho tới khi nhiệt độ xuống còn 38,5 hay 39°C. Nếu cơ thể không đáp ứng, cần phải đến ngay cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời" - PGS, TS Mai Duy Tôn cho biết thêm. Để phòng ngừa say nắng, các bác sĩ đưa ra lời khuyên, những người làm việc ngoài nắng nóng lâu, mọi người cần che kín cơ thể bằng cách mặc quần áo rộng, nhẹ và sáng màu, đội mũ rộng vành, sử dụng kem chống nắng. Khi nhiệt độ lên cao nắng nóng gay gắt ở giờ

Bé gái Việt 7 tuổi giành giải nhất cuộc thi piano quốc tế ở New York

(vietnamplus.vn) Với tiếng đàn trong trẻo, Trần Băng Tâm - cô bé 7 tuổi đến từ Việt Nam đã chinh phục các khán giả có mặt trong khán phòng của nhà hát danh tiếng nhất thế giới Carnegie Hall ở New York.

Vượt qua hàng chục đối thủ "nặng ký" với nhiều loại nhạc cụ, ở nhiều lứa tuổi khác, Trần Băng Tâm, thí sinh nhỏ tuổi thứ hai, đã đoạt giải nhất cuộc thi tài năng American Protege of Carnegie tổ chức và được mời biểu diễn tại nhà hát Carnegie (New York) ngày 30/6. Để nhận được giải lớn của cuộc thi, từ Việt Nam, Băng Tâm đã gửi hai bài dự thi của mình được thu vào đĩa đến ban tổ chức tại New York. Ban giám khảo đánh giá các bài dự thi của Băng Tâm đều là các bản nhạc đòi hỏi tính kỹ thuật cao, khó chơi so với độ tuổi của Băng Tâm như "Sonatine No. 3 Op. 6" của Clementi, "The Flight of Bumble Bee" của Rimsky Korsakoff.



Trần Băng Tâm (giữa) tại một buổi trao giải.

Nghe sĩ piano Khánh Linh (Học sinh Âm nhạc quốc gia Việt Nam), giáo viên đã đồng hành cùng Khánh Linh trong suốt 3 năm qua cho biết để đạt được thành tích cao nhất này, Băng Tâm phải luyện đàn đều đặn ít nhất 2 tiếng một ngày suốt hơn 2 năm. Mặc dù có một trí nhớ tuyệt vời về giai điệu nhưng Băng Tâm vẫn luyện đàn theo các bản nhạc một cách bài bản. Khi được thông báo đoạt giải, dù không nhận được nhiều hỗ trợ từ ban tổ chức giải, nhưng gia đình và cô giáo Khánh Linh vẫn quyết định đưa Băng Tâm đến tham gia lễ trao giải và biểu diễn ở đêm Gala cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Australia, Canada, Mỹ...

Hiện Băng Tâm là học sinh trường phổ thông quốc tế Newton. Em học đàn piano từ năm 4 tuổi và đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là giải nhất cuộc thi âm nhạc Grand Virtuoso Prize tại Rome, Italy, năm 2017, giải ba cuộc thi piano Rising Star 2018 tại Berlin, Đức, giải nhất cuộc thi âm nhạc Grand Virtuoso Prize 2018 tại Vienna, Áo và giải nhất cuộc thi âm nhạc Golden Classical Music tại New York năm 2018. Tới đây, Băng Tâm sẽ đến Australia để dự cuộc thi âm nhạc Sydney Eisteddfod 2018. American Protege là cuộc thi dành cho các nhạc sĩ, ca sĩ, vũ công, diễn viên trẻ, được tổ chức hàng năm tại nhà hát huyền thoại Carnegie Hall. Đây còn được coi là nơi đem đến những cơ hội chưa từng có để những nghệ sĩ có thể phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. American Protege được xây dựng bởi những nhà quản lý nổi tiếng trong nền công nghiệp giải trí của Mỹ đến từ các chương trình nổi tiếng như The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Today Show của NBC, Ellen DeGeneres TV Show... Giám đốc phụ trách nghệ thuật của giải năm nay là nghệ sĩ lừng danh Michael Tishman.